

การศึกษาเปรียบเทียบความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่ ตำบลไผ่
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์, สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร ตำบลเขาโร
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และสถาบันการเงินชุมชนบ้านถนนหัก
ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

พัชญ์สิตา ศิริโรจน์ธนล¹
รศ.ดร.ธนิดา จิตรน้อมรัตน์²

บทคัดย่อ

การศึกษาเปรียบเทียบความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชน 3 แห่งคือ สถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่ ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์, สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และสถาบันการเงินชุมชนบ้านถนนหัก ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อศึกษาการดำเนินงานสถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่ ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 3) เพื่อศึกษาการดำเนินงานสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 4) เพื่อศึกษาการดำเนินงานสถาบันการเงินชุมชนบ้านถนนหัก ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ วิธีการวิจัย ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็นประชากร (1) สถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่ จำนวน 100 คน (2) สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร จำนวน 100 คน และ (3) สถาบันการเงินชุมชนบ้านถนนหัก จำนวน 100 คน โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วยร้อยละ (Percentage), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าเฉลี่ย (Mean) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานทางการศึกษา คือ T-TEST ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชน (1) สถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่ มีระดับแปลผลอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด โดยปัจจัยด้านกรรมการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (2) สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร มีระดับแปลผลอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยปัจจัยด้านกรรมการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และ (3) สถาบันการเงินชุมชนบ้านถนนหัก มีระดับแปลผลอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยปัจจัยด้านทรัพยากร/งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์/ระบบสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด

สรุปผลการศึกษา พบว่าปัจจัยด้านสมาชิก ปัจจัยด้านกรรมการ ปัจจัยด้านหน่วยงานสนับสนุน ปัจจัยด้านทรัพยากร/งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์/ระบบสารสนเทศ และปัจจัยด้านการบริหารจัดการแตกต่างกันส่งผลต่อความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่ บ้านวังไทร บ้านถนนหักแตกต่างกัน

¹ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

² ที่ปรึกษาหลัก

1. บทนำ

สถาบันการเงินชุมชนมีบทบาทและมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน เพราะช่วยให้ชาวบ้านที่ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปประกอบอาชีพหรือแก้ไขปัญหาในการดำรงชีพได้ง่ายขึ้นแต่เนื่องจากเงินทุนเป็นปัจจัยสำคัญทางเศรษฐกิจที่มีอยู่จำกัด สถาบันการเงินจึงต้องจัดสรรเงินทุนเหล่านั้นให้เพียงพอกับความต้องการของหน่วยธุรกิจและประชาชน โดยหน้าที่สำคัญของสถาบันการเงิน คือ (1) เป็นตัวกลางระหว่างผู้ฝากเงินกับผู้กู้เงิน (2) เป็นผู้รับภาระความเสี่ยงแทน เนื่องจากสถาบันการเงินจะนำเงินของผู้ฝากไปปล่อยสินเชื่อแก่ผู้กู้ (เพื่อหวังกำไร) ดังนั้นสถาบันการเงินจึงต้องรับภาระความเสี่ยงแทนผู้ฝากเงิน และ (3) สร้างสภาพคล่องทางการเงิน โดยสถาบันการเงินเป็นผู้ค้าประกันการออกเช็ค ตั๋วสัญญาใช้เงิน บัตรเครดิต ฯลฯ ให้กับลูกค้า เพื่อให้ตราสารดังกล่าวได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือ ทำให้การซื้อขายสินค้าต่าง ๆ ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว

สถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่ ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ก่อตั้งตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนจากรัฐบาลเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2544 จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) มีสมาชิกรวม 147 ราย คณะกรรมการ 15 คน มีนายประหยัด พุดจิบ เป็นประธานคณะกรรมการเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับรางวัลและได้รับการยอมรับดังนี้(1) ได้รับการประเมินจัดระดับมาตรฐานกองทุน โดยได้ระดับ AAA ของอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ (2) ได้รับการเชิดชูเกียรติกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น โล่รางวัลสิงห์ทองจากกรมพัฒนาชุมชนฯ ปี 2546 จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยทำหน้าที่เปิดรับฝาก-ถอนเงินเหมือนธนาคาร ตามแผนการระดมทุนให้เพียงพอกับความต้องการของสมาชิก สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2544 ใช้ชื่อย่อว่า “กลุ่มเกษตรเงินทุนหมุนเวียนบ้านวังไทร” เป็นกลุ่มย่อย ๆ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.3 ต.เขาโร คณะกรรมการ 13 คน มี ส.ต.ท.อาคม สมนึก เป็นประธานคณะกรรมการ โดยกำหนดเปิดทำการทุกวันที 10 ของทุก ๆ เดือน เปิดทำการครั้งแรกเมื่อ 10 พฤษภาคม 2544 ที่ศาลาพัฒนาชนบทข้างคลองท่าหลวง (ปัจจุบันคือโรงทำปุ๋ยหมักของหมู่บ้าน)ต่อมาได้ยกฐานะเป็นสถาบันการเงิน และได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2550 ทะเบียนเลขที่ 0101 กลุ่มเกษตรเงินทุนหมุนเวียนบ้านวังไทรจึงรวม กทบ. ยกฐานะเป็นสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร เป็นสถาบันการเงินที่ได้รับรางวัลดังนี้(1) รางวัลชุมชนอินทรีย์ต้นแบบของจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2551 (2) ได้รับการประเมินเป็นหมู่บ้านเกรด AAA ของอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ.2551 สถาบันการเงินชุมชนบ้านถนนหัก ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ก่อตั้งตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนจากรัฐบาลเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2544จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)มีสมาชิกรวม 2,483รายคณะกรรมการ 13คน มีนางสำรวย โส่นารายณ์ เป็นประธานคณะกรรมการโดยเปิดทำการในวันจันทร์- เสาร์ หยุดวันอาทิตย์และวันพระ สถาบันการเงินชุมชนบ้านถนนหัก เป็นสถาบันการเงินที่ได้รับรางวัลดังนี้(1) รางวัลกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้านการบริหารจัดการดีเด่น ประจำปี 2546 และ 2547 (2) ได้รับการประเมินจัดระดับกองทุนหมู่บ้านอยู่ในระดับ AAA อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทำหน้าที่เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสร้างศักยภาพในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่นเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

จากที่กล่าวมาในข้างต้น จะเห็นได้ว่า สถาบันการเงินชุมชนที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น มีปัจจัยที่สำคัญหลายประการด้วยกันในฐานะผู้วิจัยเป็นนักศึกษา สาขาการจัดการการเงิน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่ ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์, สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และสถาบันการเงินชุมชนบ้านถนนหัก ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งสถาบันการเงินชุมชนทั้ง 3 แห่งนี้ เป็นสถาบันการเงินชุมชนดีเด่น โดยได้รับการจัดระดับมาตรฐานกองทุนจากสำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอยู่ในระดับ AAA และยังเป็นสถาบันการเงินชุมชนที่ประสบความสำเร็จ เพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาสถาบันการเงินชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างเหมาะสม และนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนมากขึ้น ซึ่งจะเกิดผลดีและเกิดประโยชน์ต่อสถาบันการเงินชุมชนในการดำเนินงานและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน เพื่อเป็นฐานรากในการพัฒนาประเทศให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชน 3 แห่งคือสถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่ ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์, สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และสถาบันการเงินชุมชนบ้านถนนหัก ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
2. เพื่อศึกษาการดำเนินงานสถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่ ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
3. เพื่อศึกษาการดำเนินงานสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
4. เพื่อศึกษาการดำเนินงานสถาบันการเงินชุมชนบ้านถนนหัก ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

3. สมมติฐานของการวิจัย

1. ปัจจัยด้านสมาชิกแตกต่างกันส่งผลต่อความสำเร็จของสถาบันการเงินแตกต่างกัน
2. ปัจจัยด้านกรรมการแตกต่างกันส่งผลต่อความสำเร็จของสถาบันการเงินแตกต่างกัน
3. ปัจจัยด้านหน่วยงานสนับสนุนแตกต่างกันส่งผลต่อความสำเร็จของสถาบันการเงินแตกต่างกัน
4. ปัจจัยด้านทรัพยากร/งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์/ระบบสารสนเทศแตกต่างกันส่งผลต่อความสำเร็จของสถาบันการเงินแตกต่างกัน
5. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการแตกต่างกันส่งผลต่อความสำเร็จของสถาบันการเงินแตกต่างกัน

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เพื่อที่จะนำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนให้สอดคล้องกับผลของการวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างเหมาะสม

2. ต้องการให้สถาบันการเงินชุมชนอื่น ๆ ที่มีขนาดเล็กกว่าและยังไม่ประสบความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน ได้เรียนรู้ผลการศึกษาจากงานวิจัยนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหรือปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน เพื่อก้าวไปสู่สถาบันการเงินชุมชนที่ได้รับความประสบความสำเร็จ

3. เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของสถาบันการเงินชุมชนเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างแท้จริงของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

5. ประชากร และตัวอย่าง

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้เลือกสถาบันการเงินชุมชนที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี คือสถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่ สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร และสถาบันการเงินชุมชนบ้านถนนหัก โดยทั้ง 3 แห่ง ได้รับการจัดระดับมาตรฐานสถาบันการเงินชุมชนอยู่ระดับ AAA มาทำการศึกษา เพื่อให้ทราบตัวแปรที่สำคัญที่ทำให้สถาบันการเงินชุมชนประสบความสำเร็จ

6. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close end) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนได้แก่ ปัจจัยด้านสมาชิก, ปัจจัยด้านกรรมการ, ปัจจัยด้านหน่วยงานสนับสนุน, ปัจจัยด้านทรัพยากร/งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์/ระบบสารสนเทศ และปัจจัยด้านการบริหารจัดการจัดเป็นการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มีข้อความจำนวน 25 ข้อ

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามด้านความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชน มีทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้, ความหลากหลายของบริการทางการเงิน, ความพึงพอใจของสมาชิกและผู้ให้บริการ และการขยายโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนจัดเป็นการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มีข้อความจำนวน 4 ข้อ

7. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่างเป็น (1) สถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่ จำนวน 100 คน (2) สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร จำนวน 100 คน และ (3) สถาบันการเงินชุมชนบ้านถนนหัก จำนวน 100 คนโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีจุดมุ่งหมาย (Purposive Sampling) แล้วจึงนำแบบสอบถามที่ได้ มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของคำตอบในแบบสอบถาม และนำข้อมูลไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติไปลำดับถัดไป

8.วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามจะนำมาวิเคราะห์ข้อมูลสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วยร้อยละ (Percentage), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าเฉลี่ย (Mean) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานทางการศึกษา คือ T-TEST ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05

9.ผลการศึกษา แบ่งออกเป็น3ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามด้านปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนมีทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านสมาชิก, ปัจจัยด้านกรรมการ, ปัจจัยด้านหน่วยงานสนับสนุน, ปัจจัยด้านทรัพยากร/งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์/ระบบสารสนเทศ และปัจจัยด้านการบริหารจัดการ

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามด้านปัจจัยความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชน มีทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้, ความหลากหลายของบริการทางการเงิน, ความพึงพอใจของสมาชิก และผู้ใช้บริการ และการขยายโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงแหล่งเงินทุน

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐานทางการศึกษา

10.สรุปผลการศึกษา

10.1 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนจำแนกรายด้าน พบว่า

สถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่โดยผลการศึกษาในภาพรวมมีระดับแปลผลอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.600 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าปัจจัยด้านกรรมการมีค่าเฉลี่ยสูงสุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.692

สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทรโดยผลการศึกษาในภาพรวมมีระดับแปลผลอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.132 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าปัจจัยด้านกรรมการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.382

สถาบันการเงินชุมชนบ้านถนนหักโดยผลการศึกษาในภาพรวมมีระดับแปลผลอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.111 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าปัจจัยด้านทรัพยากร/งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์/ระบบสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.442

10.2 ปัจจัยความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนจำแนกรายด้าน พบว่า

สถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่โดยผลการศึกษาในภาพรวมมีระดับแปลผลอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.483 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าปัจจัยด้านการขยายโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงแหล่งเงินทุน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.700

สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทรโดยผลการศึกษาในภาพรวมมีระดับแปลผลอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.205 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าปัจจัยด้านความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.320

สถาบันการเงินชุมชนบ้านถนนหักโดยผลการศึกษาในภาพรวมมีระดับแปลผลอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.463 และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าปัจจัยด้านความหลากหลายของบริการทางการเงิน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.530

11. อภิปรายผลการศึกษา

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านสมาชิกแตกต่างกันส่งผลต่อความสำเร็จของสถาบันการเงินแตกต่างกันผลการศึกษา พบว่า

1. ปัจจัยด้านสมาชิกแตกต่างกันส่งผลต่อความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. ปัจจัยด้านสมาชิกแตกต่างกันส่งผลต่อความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทรแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. ปัจจัยด้านสมาชิกแตกต่างกันส่งผลต่อความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านถนนหักแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ซึ่งความแตกต่างของปัจจัยด้านสมาชิกกับความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชน ทั้ง 3 แห่งกันนี้ ประกอบด้วย (1) การมีส่วนร่วมของสมาชิก (2) สมาชิกมีความซื่อสัตย์ (3) สมาชิกมีวินัยในการเก็บออมเงิน (4) สมาชิกมีความรับผิดชอบ (คืนเงินตามกำหนดเวลา) และ (5) สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันการเงินชุมชน

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านกรรมการแตกต่างกันส่งผลต่อความสำเร็จของสถาบันการเงินแตกต่างกันผลการศึกษา พบว่า

1. ปัจจัยด้านกรรมการแตกต่างกันส่งผลต่อความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. ปัจจัยด้านกรรมการแตกต่างกันส่งผลต่อความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทรแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. ปัจจัยด้านกรรมการแตกต่างกันส่งผลต่อความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านถนนหักแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ซึ่งความแตกต่างของปัจจัยด้านกรรมการกับความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชน ทั้ง 3 แห่งกันนี้ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการมีความรู้ความสามารถ (2) คณะกรรมการมีความซื่อสัตย์และโปร่งใส (3) คณะกรรมการมีความสามัคคีและเสียสละ (4) คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงาน และ (5) คณะกรรมการมีภาวะผู้นำและทำงานร่วมกันเป็นทีมได้

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านหน่วยงานสนับสนุนแตกต่างกันส่งผลต่อความสำเร็จของสถาบันการเงินแตกต่างกันผลการศึกษา พบว่า

1. ปัจจัยด้านหน่วยงานสนับสนุนแตกต่างกันส่งผลต่อความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. ปัจจัยด้านหน่วยงานสนับสนุนแตกต่างกันส่งผลต่อความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทรแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. ปัจจัยด้านหน่วยงานสนับสนุนแตกต่างกันส่งผลต่อความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชน บ้านถนนหักแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ซึ่งความแตกต่างของปัจจัยด้านหน่วยงานสนับสนุนกับความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชน ทั้ง 3 แห่งกันนี้ ประกอบด้วย (1) มีส่วนราชการอื่น ๆ เข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุน (2) มีเจ้าหน้าที่ของรัฐให้คำแนะนำและให้ข้อมูล (3) มีธนาคารต่าง ๆ เข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุน (4) มีเจ้าหน้าที่ของธนาคารเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุน และ (5) มีหน่วยงานภายนอกให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม และให้คำแนะนำและคำปรึกษาในการดำเนินงานและแก้ไข

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านทรัพยากร/งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์/ระบบสารสนเทศแตกต่างกันส่งผลต่อความสำเร็จของสถาบันการเงินแตกต่างกัน ผลการศึกษา พบว่า

1. ปัจจัยด้านทรัพยากร/งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์/ระบบสารสนเทศแตกต่างกันส่งผลต่อความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. ปัจจัยด้านทรัพยากร/งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์/ระบบสารสนเทศแตกต่างกันส่งผลต่อความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทรแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. ปัจจัยด้านทรัพยากร/งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์/ระบบสารสนเทศแตกต่างกันส่งผลต่อความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านถนนหักแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ซึ่งความแตกต่างของปัจจัยด้านทรัพยากร/งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์/ระบบสารสนเทศกับความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชน ทั้ง 3 แห่งกันนี้ ประกอบด้วย (1) มีเงินจัดสรรจากรัฐบาล, เงินกู้ยืมจากธนาคาร, เงินรับฝากของสมาชิก และเงินค่าหุ้นของสมาชิก (2) สถานที่มีความสะดวกในการมาใช้บริการ (3) วันและเวลาที่จัดให้บริการมีความเหมาะสม (4) วัสดุอุปกรณ์มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน และ (5) มีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศในการให้บริการทางการเงินที่ทันสมัย

สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการแตกต่างกันส่งผลต่อความสำเร็จของสถาบันการเงินแตกต่างกัน ผลการศึกษา พบว่า

1. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการแตกต่างกันส่งผลต่อความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการแตกต่างกันส่งผลต่อความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทรแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการแตกต่างกันส่งผลต่อความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านถนนหักแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ซึ่งความแตกต่างของปัจจัยด้านการบริหารจัดการกับความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชน ทั้ง 3 แห่งกันนี้ ประกอบด้วย (1) การจัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมและเป็นระบบ (2) มีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการและสมาชิกในวาระสำคัญ (3) มีการจัดทำงบการเงิน ได้แก่ งบดุล งบกำไรขาดทุนได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน (4) ประธานคณะกรรมการได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการและสมาชิก และ (5) มีการสร้างระบบงานป้องกันการฉ้อโกงของสมาชิก

12. ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านไผ่ ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์, สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และสถาบันการเงินชุมชนบ้านถนนหัก ตำบลถนนหัก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้ ทำให้ได้ทราบตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนคือ ปัจจัยด้านสมาชิก ปัจจัยด้านกรรมการ ปัจจัยด้านหน่วยงานสนับสนุน ปัจจัยด้านทรัพยากร/งบประมาณ/วัสดุอุปกรณ์/ระบบสารสนเทศ และด้านการบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

1. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ควรมีการกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อรองรับการขยายตัวของสถาบันการเงินชุมชนในอนาคต
2. สถาบันการเงินชุมชน ควรนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นหลักในการดำเนินงานของสถาบัน เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว
3. สถาบันการเงินชุมชนแต่ละแห่ง ควรจัดให้มีการแข่งขันการมีวินัยในการออม การมีวินัยในการชำระหนี้ เพื่อให้สมาชิกมีความตื่นตัวในการออมและการชำระหนี้มากขึ้น โดยอาจให้รางวัลเล็กๆ น้อยๆ เช่น เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้แก่ผู้ที่มีวินัยในการออมสม่ำเสมอ หรือ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ผู้ที่มีวินัยในการชำระหนี้ตรงเวลา

บรรณานุกรม

- กรกนก น้อยแถม, ยุวัฒน์ วุฒิเมธี และชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง.(2557).*ความเข้มแข็งของสถาบันการเงินชุมชนปากเกร็ดร่วมใจ 2 จังหวัดนนทบุรี*.วารสารการจัดการสมัยใหม่. ปีที่ 12. ฉบับที่ 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- กองทุนหมู่บ้านสู่สถาบันการเงินชุมชนที่เข้มแข็ง. (2560).สืบค้น 21 ก.ย. 2560. จาก <http://www.phai13.com/products/villagefund/>
- กัลยา วานิชย์บัญชา. (2545).*การวิเคราะห์สถิติสำหรับการบริหารและวิจัย*.กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- ธนาวิทย์ บัวฝ้าย. (2560).*แนวทางในการพัฒนาชนบท*. สืบค้น 22 ก.ย. 2560.จาก <https://www.hu.ac.th/academic/article/Mk/Business%20community.html>.
- ประวัติสถาบันการเงินชุมชนบ้านถนนหัก.(2560).สืบค้น 22 ก.ย. 2560. จาก <https://goo.gl/images/zXr8qc>
- ประวัติสถาบันการเงินบ้านวังไทร.(2560).สืบค้น 22 ก.ย. 2560. จาก <http://www.wangsaijc.com/?mode=about>
- ประหยัด พุดจีบ. (2558). *กระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน*. สืบค้น 21 ก.ย. 2560. จาก <http://www.phai13.com/products/villagefund/>
- ยุทธชัย สกุลพลฤทธิ์. (2552).*การเป็นสมาชิกของสถาบันการเงินชุมชน: กรณีศึกษาสถาบันการเงินชุมชนตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม*. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

วรรณโชติบรรดาสุขกุลยานุโลกและวรลักษณ์ทองประยูร.(2557).ปัจจัยแห่งความสำเร็จของสถาบัน
การเงินชุมชนบ้านหนองขนก อำเภोजอมบึง จังหวัดราชบุรี. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง. ปีที่ 2. ฉบับที่ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.

สำรวย โล่ห์นารายณ์.(2557). *หลักการและเหตุผล*.(2560).สืบค้น 22 ก.ย. 2560. จาก
<https://www.facebook.com/878773268907781/photos/pcb.880015202116921/880014892116952/?type=3>

สุชาติสานหล้าและรัชนิมุขแจ้ง. (2554).*การดำเนินงานสถาบันการเงินชุมชน ตำบลหนองโสน อำเภอ
สามง่าม จังหวัดพิจิตร*. สืบค้น15 ก.ย. 2560. จาก [http://mslib.kku.ac.th/elib/books/
Economic2558/WIPAWEE%20%20%20BOONTHAMAT/05_CH1-2.pdf](http://mslib.kku.ac.th/elib/books/Economic2558/WIPAWEE%20%20%20BOONTHAMAT/05_CH1-2.pdf)

อาคม สมนึก. (2548). *ความเป็นมาของสถาบันการเงินบ้านวังไทร*.สืบค้น 22 ก.ย. 2560. จาก
<http://www.wangsaifc.com/?mode=about>

Yamane, T. (1967).*Statistics: An Introductory Analysis*.New York:Harper and Row.